

คำกล่าวขอบคุณ

โดย นายวิโรฒ สันติประภาพ

ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย

งานบุญประเพณี “ผ้าป่า 12 เมษายน สืบหน่อต่อแขนงคลังหลวง บูชาพระคุณองค์หลวงตา”

วันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น.

ณ สวนแสงธรรม พุทธมณฑล สาย 3 กรุงเทพมหานคร

กราบนมัสการ พระมหาเถระ พระเถรานุเถระ พ่อแม่ครูอาจารย์ และพระคุณเจ้าทุกท่าน

เรียน คุณชายทองศิริ ทองแถม และคณะศิษยานุศิษย์ขององค์หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน

เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2541 ด้วยเมตตาธรรมอันเปี่ยมล้นของพระธรรมวิสุทธิมงคล องค์หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน ที่ต้องการช่วยประเทศในยามประสบภาวะวิกฤตทางการเงิน ท่านได้ริเริ่มโครงการช่วยชาติขึ้นเป็นครั้งแรก และด้วยบารมีขององค์หลวงตา ประกอบกับความรักชาติ รักแผ่นดินของชาวไทยทุกหมู่เหล่า ทำให้ทองคำ เงินตราต่างประเทศ และเงินบาท หลังไหลเข้าสู่โครงการช่วยชาติอย่างต่อเนื่อง

แม้องค์หลวงตาพระมหาบัวจะนิพพานไปแล้ว แต่สาธุชนผู้เจริญในธรรมและคณะศิษยานุศิษย์ยังคงศรัทธาด้วยจิตใจที่เหนียวแน่น และพร้อมใจจัดงานบุญประเพณี “ผ้าป่า 12 เมษายน สืบหน่อต่อแขนงคลังหลวงบูชาพระคุณองค์หลวงตา” อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี

ปี 2561 เป็นอีกวาระสำคัญ เพราะเป็นการครบรอบ 20 ปีของโครงการช่วยชาติ ธนาคารแห่งประเทศไทยรู้สึกเป็นเกียรติ และซาบซึ้งในความเสียสละ และศรัทธาอันแรงกล้าของทุกท่าน ที่ได้ร่วมแรงร่วมใจ สืบสานปณิธานขององค์หลวงตา ในการมอบทองคำให้ดำรงและนำเก็บรักษาไว้ในทุนสำรองเงินตรา หรือคลังหลวงในวันนี้อีกครั้งหนึ่ง โดยในวันนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยได้รับมอบทองคำเพิ่มจำนวน 12 แท่ง น้ำหนัก 12 กิโลกรัม ซึ่งทำให้สินทรัพย์ที่รับมอบนับตั้งแต่ครั้งแรกปี 2541 จนถึงปี 2561 ในครั้งนี้ รวม 23 ครั้ง มีทองคำทั้งสิ้น 1,091 แท่ง น้ำหนักรวม 13.04 ตัน และเงินดอลลาร์อีก 10.46 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา

ทองคำแท่งทั้งหมดจะนำเข้าเก็บรักษาสมทบไว้ในบัญชีสำรองพิเศษของทุนสำรองเงินตราเพื่อเป็นสมบัติของชาติ ตามเจตนารมณ์ของพ่อแม่ครูอาจารย์ คณะศิษยานุศิษย์ฯ และ ผู้บริจาคทุกประการ และขอเรียนว่า ทองคำที่ได้รับบริจาค ถูกเก็บรักษาไว้ที่ห้องมั่นคง ซึ่งมีการรักษาความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด และมีการตรวจนับเป็นประจำ โดยมีเจ้าหน้าที่ของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ร่วมเป็นพยานสังเกตการณ์ด้วย และเพื่อความโปร่งใสธนาคารแห่งประเทศไทยมีการเปิดเผยข้อมูลยอดบริจาคทาง website เป็นประจำ โดยปรับปรุงยอดปีละ 2 ครั้ง รวมทั้ง ข้อมูลทองคำทั้งหมดในเงินสำรองจะมีการเปิดเผยเป็นประจำทุกเดือน

ช่วงเวลานี้ แม้เศรษฐกิจโลกจะมีทิศทางฟื้นตัวดีขึ้น เศรษฐกิจไทยเติบโตในระดับที่น่าพอใจ แต่บริบทโลกสามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว มีความไม่แน่นอนสูง ทำให้เราต้องไม่ประมาท ไม่ชะล่าใจ และพร้อมตั้งรับกับความผันผวนที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ภูมิคุ้มกันที่สำคัญประการหนึ่ง คือ การมีทุนสำรองระหว่างประเทศที่เพียงพอ ซึ่งปัจจุบันไทยมีทุนสำรอง 215,600 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯⁱⁱ สูงกว่าหนี้ต่างประเทศระยะสั้น 3.5 เท่า และสูงกว่าหนี้ต่างประเทศทั้งหมด เป็นสถานการณ์ที่แตกต่างจาก 20 ปีที่แล้วในช่วงวิกฤต ที่เราขาดแคลนทุนสำรองระหว่างประเทศเป็นอย่างมาก ซึ่งโครงการช่วยชาติได้สร้างความตระหนักรู้ให้กับคนไทยถึงความสำคัญของการมีทุนสำรองระหว่างประเทศอย่างเพียงพอ

ทั้งนี้ ในการดูความมั่นคงด้านต่างประเทศ หรือ มูลค่าของเงินสำรองฯ ต้องดูในรูปเงินตราต่างประเทศ หลายท่านอาจจะเข้าใจผิดเมื่อเห็นผลขาดทุนในงบดุลของ ธปท. ในรูปของเงินบาท และอาจเข้าใจว่าเงินสำรองหาย เมื่อพบว่าเงินสำรองที่แปลงค่าเป็นสกุลบาทลดลงไปมาก ซึ่งจริง ๆ แล้วมูลค่าเงินสำรองในรูปของเงินบาทจะเปลี่ยนแปลงตามอัตราแลกเปลี่ยนในแต่ละช่วงเวลา เช่น ถ้าเงินบาทแข็งค่าขึ้น 1 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ เงินสำรองฯ ที่ตีราคาเป็นเงินบาทก็จะลดลง 215,600 ล้านบาท ซึ่งเป็นการขาดทุนจากการตีราคา รวมทั้งส่งผลให้ ธปท. ขาดทุนจากการตีราคา แต่ในทางกลับกันหากเงินบาทอ่อนค่าลง 1 บาท ก็จะทำให้ดูเหมือนว่าเงินสำรองเพิ่มขึ้น 215,600 ล้านบาท ทั้ง ๆ ที่จริงแล้ว เงินสำรองฯ ในรูปเงินตราต่างประเทศยังคงมีอยู่ในปริมาณเท่าเดิม คือ 215,600 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

นอกจากนี้ ปกติเมื่อภาวะเศรษฐกิจดีขึ้น ค่าเงินบาทแข็งขึ้น ธปท. มักจะขาดทุนจากการตีราคาของเงินสำรองฯ ในทางตรงกันข้าม เมื่อเศรษฐกิจไม่ดี ค่าเงินบาทอ่อนค่าลง ธปท. จะมีกำไรจากการตีราคา ผมขอเรียนอีกครั้งหนึ่งว่า ตัวเลขผลกำไรขาดทุนของธนาคารกลางไม่ได้สำคัญเหมือนกับมูลค่าเงินสำรองฯ ในรูปเงินตราต่างประเทศที่มีอยู่จริงเพื่อใช้เป็นกันชนรองรับความผันผวนจากเศรษฐกิจโลก

สุดท้ายนี้ ผมขอเชิญชวนทุกท่านกราบนำอภิมหารัตนบุษบาขององค์หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน อีกครั้งหนึ่ง และขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย พระสยามเทวาธิราช และพระบารมีขององค์หลวงตา ได้โปรดอภิบาลบันดาลดลให้คณะศิษยานุศิษย์ทุกท่าน มีสุขภาพกายที่เข้มแข็ง สุขภาพใจที่สดใส เจริญในธรรม และสมหวังในสิ่งอันชอบธรรมทุกประการ

ⁱ <https://www.bot.or.th/Thai/AboutBOT/FinancialReports/moneyandgold/Pages/Luangta.aspx>

ⁱⁱ หมายเหตุ: ข้อมูล ณ 30 มี.ค. 2561 ซึ่งเมื่อรวมยอดการซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (forward) จำนวน 35,800 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ จะมียอดเงินสำรองฯรวมสุทธิ 251,400 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ